

อนุสรณ์ ศรีดา (2556). การใช้อำนาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอศรีนคร
จังหวัดสุรินทร์ การค้นคว้าอิสระ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สนั่น ประจงจิตร

บทคัดย่อ

การศึกษาการใช้อำนาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอำเภอศรีนคร จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้อำนาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปรียบเทียบการใช้อำนาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผู้สอน และเปรียบเทียบการใช้อำนาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามวิทยฐานะของครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ครูผู้สอน จำนวน 169 คน โดยใช้ตารางเครจซ์และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check-list) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อำนาจ ทั้ง 7 ด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (\bar{x}) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบการใช้อำนาจของผู้บริหาร ด้วยค่าสถิติทดสอบ t -test เปรียบเทียบการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามประสบการณ์ของการบริหารด้วยค่าสถิติทดสอบ F-test เมื่อพบความแตกต่างในการใช้อำนาจจึงทำการทดสอบรายคู่โดยวิธีของแอลดีเอส (LDS)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การใช้อำนาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอำเภอศรีนคร จังหวัดสุรินทร์โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับที่ 1 คือ ด้านอำนาจจากการให้รางวัล ลำดับที่ 2 คือ ด้านอำนาจจากความเชี่ยวชาญ ลำดับที่ 3 คือ ด้านอำนาจตามกฎหมาย ลำดับที่ 4 คือ ด้านอำนาจเชื่อมโยงอำนาจแฝง ลำดับที่ 5 คือ ด้านอำนาจจากการให้คุณให้โทษ ลำดับที่ 6 คือ ด้านอำนาจบารมี และ ลำดับที่ 7 คือ ด้านอำนาจข้อมูลข่าวสาร

2. การใช้อำนาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอศรีนคร จังหวัดสุรินทร์ จำแนกตามวุฒิการศึกษาครูผู้สอน โดยรวมพบว่า การใช้อำนาจของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีการใช้อำนาจสูงที่สุดโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับที่ 1 คือ ด้านอำนาจจากการให้รางวัล ลำดับที่ 2 คือ ด้านอำนาจจากความเชี่ยวชาญ ลำดับที่ 3 คือ

ด้านอำนาจตามกฎหมาย ลำดับที่ 4 คือ ด้านอำนาจเชื่อมโยง อำนาจแฝง ลำดับที่ 5 คือ ด้านอำนาจจากการให้คุณให้โทษ ลำดับที่ 6 คือ ด้านอำนาจบารมี และลำดับที่ 7 คือ ด้านอำนาจข้อมูลข่าวสาร

3. การใช้อำนาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอศรีนคร จังหวัดสุรินทร์ จำแนกตามวิทยฐานะของครูผู้สอน โดยรวมพบว่ามีการใช้อำนาจในการบริหารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีการใช้อำนาจมากที่สุดโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือลำดับที่ 1 คือ ด้านอำนาจจากการให้รางวัล ลำดับที่ 2 คือ ด้านอำนาจจากความเชี่ยวชาญ ลำดับที่ 3 คือ ด้านอำนาจตามกฎหมาย ลำดับที่ 4 คือ ด้านอำนาจเชื่อมโยง อำนาจแฝง ลำดับที่ 5 คือ ด้านอำนาจจากการให้คุณให้โทษ ลำดับที่ 6 คือ ด้านอำนาจบารมี และลำดับที่ 7 คือ ด้านอำนาจข้อมูลข่าวสาร

4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายกลุ่มการใช้อำนาจทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอศรีนคร จังหวัดสุรินทร์ จำแนกตามวุฒิการศึกษาและวิทยฐานะของครูผู้สอน โดยรวมรายด้าน 7 ด้าน พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผู้ช่วย และครูคศ. 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบด้วยวิธี LSD พบว่า ครูผู้ช่วย และครู คศ.1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ทั้งหมด 6 ด้านคือ ด้านอำนาจจากการให้คุณให้โทษ ด้านอำนาจตามกฎหมาย ด้านอำนาจจากความเชี่ยวชาญ ด้านอำนาจบารมี ด้านอำนาจข้อมูลข่าวสาร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างครูผู้ช่วย กับครู คศ.2 และครู คศ.1 กับครู คศ.2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกันทั้ง 7 ด้าน ส่วนด้านอำนาจจากการให้รางวัล ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 และครู คศ.2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05